

Đại lễ Vesak đã vượt trên một lễ hội văn hóa tôn giáo thông thường

(chinhphu.vn) Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ Vesak 2019, chúng ta cùng tưởng niệm, tôn vinh đức Phật, cùng suy ngẫm về chân lý hòa bình, tinh thần khoan dung, lòng từ bi đồng thời phát huy những chân lý đó vào thực tiễn cuộc sống.



Xe hoa diễu hành từ thành phố Phủ Lý về chùa Tam Chúc mừng Đại lễ Vesak 2019.

Lễ khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 diễn ra sáng ngày 12/5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) với sự tham dự của hơn 1.650 chức sắc và lãnh đạo các giáo hội, nhà nghiên cứu... đến từ hơn 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao các nước đến tham dự như Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc...

Phát biểu trước các đại biểu trong nước và quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Đại lễ Vesak đã vượt trên một lễ hội văn hóa tôn giáo thông thường nhằm phát huy tinh hoa của đạo Phật và trao truyền tới tất cả chúng ta thông điệp lâu đời của đức Phật Thích Ca về hòa bình, hòa hợp, khoan dung và nhân ái mà đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó cũng là nền tảng cho việc thiết lập mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo và là chất liệu góp phần xây dựng cuộc sống văn minh, đem đến hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững, vì lợi ích tốt đẹp của nhân loại.

Năm 1999, lễ Phật đản đã được Liên hợp quốc chính thức công nhận là một trong những hoạt động văn hóa quốc tế lớn toàn cầu - Đại lễ Vesak. Từ

năm 2004, Liên hợp quốc tổ chức hàng năm Đại lễ Vesak, đây là cơ hội để các Phật tử từ các quốc gia ngày càng phát triển, lý của đức Phật đồng thời phát huy tinh thần Từ bi - Trí tuệ và Hòa bình.

Đại lễ Vesak là sự thể hiện mạnh mẽ quyết tâm của Liên hợp quốc đối với hoạt động mang tính xã hội rộng rãi, vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đồng thời, duy trì, nuôi dưỡng và phát huy những giá trị tích cực trong triết lý của đạo Phật để cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình, dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, về truyền thống văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, trong không khí trang nghiêm của Đại lễ Vesak 2019, chúng ta cùng tưởng niệm, tôn vinh đức Phật và cùng suy ngẫm về chân lý hòa bình, về tinh thần khoan dung, lòng từ bi đồng thời phát huy những chân lý đó vào thực tiễn cuộc sống, giảm thiểu xung đột và khổ đau, thiết lập mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia, dân tộc và cùng xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc cho toàn nhân loại. Đó là một sự đồng điệu với các mục tiêu của Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, thịnh vượng, không ai bị bỏ lại phía sau mà Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thế giới đã bước vào thiên niên kỷ thứ ba, các quốc gia ngày càng phát triển, của cải vật chất ngày càng nhiều hơn nhưng cuộc sống hiện thực của người dân tại không ít nơi còn chịu khổ đau do chiến tranh, xung đột, biến đổi khí hậu... Nhiều người với lối sống thực dụng đang xa dần hoặc quên đi những giá trị nhân bản. Sự quan tâm về vật chất quá lớn đã làm rộng ra một cách sâu sắc khoảng cách giữa giàu và nghèo, làm cho nền tảng đạo đức truyền thống của nhiều quốc gia bị ảnh hưởng. Trước thực tế đó, tại Đại lễ Vesak hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị "chúng ta hãy cùng tìm ra những giá trị nhân bản để cùng nhau hành động để bảo vệ, kiến tạo cho thế giới ngày càng an lạc, tốt đẹp hơn".

Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chủ đề thảo luận của Đại lễ Vesak lần này là: "Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững" thể hiện trách nhiệm của Phật giáo với hiện thực và tương lai xã hội cũng như thông điệp từ Đại lễ: Mỗi người chúng ta chính là sứ giả của đức Phật, hãy cùng quan tâm, chia sẻ, hiệp thực hóa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và yêu thương vào

thực tiễn cuộc sống, góp phần đẩy lùi những xung đột, khổ đau, đói nghèo, dựa con người tới cuộc sống an vui, làm tỏa sáng ý nghĩa Vesak trong khắp cõi nhân gian, kiến tạo một cõi niết bàn trong thế giới hiện thực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Phật giáo là tôn giáo có lịch sử từ lâu đời, gần bó sâu sắc với văn hóa truyền thống và đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, với tấm gương sáng của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Từ hào quang của ngôi vương cao quý, niềm kiêu hãnh anh dũng chiến thắng đạo cứu giúp muôn dân. Nổi tiếp truyền thống, trong nhiều năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, thể hiện rõ ý chí hòa hợp, đoàn kết và thống nhất, khẳng định vị trí, vai trò, góp phần xây dựng đất nước.

Việc tổ chức Đại lễ Vesak 2019 thêm một lần nữa khẳng định Nhà nước Việt Nam quan tâm và tôn trọng những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, hướng con người tới chân, thiện, mỹ, phù hợp với văn hóa, đạo đức và lối sống văn minh của con người Việt Nam.

Với chủ trương chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế,

Việt Nam sẵn sàng tăng cường quan hệ hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế, nhân dân trên toàn thế giới với tinh thần đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, vì sự hòa hợp giữa các dân tộc, góp phần củng cố những giá trị văn hóa cao đẹp của nhân loại. Trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, Việt Nam chủ trương bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng thời tiếp thu, đón nhận tinh hoa văn hóa thế giới và hội nhập với các nền văn hóa tiên tiến trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, "với nỗ lực chung của mỗi chúng ta vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển, Đại lễ Vesak 2019 được tổ chức tại Việt Nam lần này sẽ thành công tốt đẹp, thành tựu viên mãn".

Phát biểu tại Đại lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2019 nhắc lại: Cách đây 26 thế kỷ, đức Phật ra đời mang theo thông điệp để cao trí tuệ, sự hiểu biết và lòng từ bi, hướng tới xây dựng một xã hội bình đẳng, không có giai cấp, xã hội vì hòa bình, không chiến tranh, hận thù.

"Thông qua cuộc đời của đức Phật cho chúng ta thấy rằng hạnh phúc thực sự của mỗi người không phải chỉ tìm trong vật chất mà thay vào đó phải đi tìm sự an lạc trong tâm hồn. Xét trên bình diện quốc gia, thay vì đuổi theo tăng trưởng vô độ, không giới hạn hãy tăng trưởng sự giàu có tâm linh, an lạc, hạnh phúc và tôn trọng, bảo vệ môi trường" - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nói và kêu gọi Phật giáo thế giới đoàn kết, dẫn thân hành động nhập thế, chia sẻ các giải pháp trị liệu đối với các thách thức xã hội trong thời đại hiện nay.

Hòa thượng Phra Brahma-pundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc cho rằng, Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển của Phật giáo thế giới. Chủ đề của Đại lễ Vesak năm nay đã thể hiện đúng giá trị của Phật giáo với sự phát triển của thế giới: "Chúng ta cùng nhau hội tụ ở đây để nêu những vấn đề quan ngại và ý kiến theo quan niệm Phật giáo để mang lại hòa bình, phát triển cho thế giới".

Gửi thông điệp tới lễ khai mạc Đại lễ qua video, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nói rằng: "Tất cả chúng ta, là Phật tử hay không là Phật tử, đều có thể suy ngẫm về cuộc đời của đức Phật và tiếp nhận nguồn cảm hứng từ những lời dạy của ngài. Trong thời điểm sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng và sự dè dặt ngày một thu hẹp lại, thông điệp của đức Phật về bất bạo động và phụng sự tha nhân trở nên thích ứng hơn bao giờ hết. Vào ngày Vesak lần này, chúng ta hãy cùng nhau làm mới cam kết về xây dựng một thế giới hòa bình và chân giá trị cho tất cả".

BÁO THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

tổ chức cuộc thi báo chí về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Ban tổ chức đã nhận được hơn 450 tác phẩm dự thi và chọn được 39 tác phẩm xuất sắc đạt giải gồm 4 giải A, 7 giải B, 11 giải C, 17 giải khuyến khích cho 4 loại hình: báo in, truyền hình, phát thanh và báo điện tử. Tác phẩm "Nông thôn Thái Bình: Sáng, xanh, sạch" của tác giả Minh Nguyệt (Báo Thái Bình) đạt giải B thể loại báo in.

Năm nay là năm đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức cuộc thi báo chí về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN nhằm phân ánh, truyền thông rộng rãi về thành tựu nông nghiệp bền vững của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

QUYNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

sản xuất. Một số HTX DVNN đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, liên kết sản xuất tìm đầu ra ổn định cho nông sản.

Đến nay, lúa xuân tại Quỳnh Phụ đã trở được khoảng trên 7.000ha (hơn 50% diện tích), dự kiến đến ngày 20/5 cơ bản lúa trở bông xong. Trên đồng ruộng, bệnh đạo ôn hại cổ bông và rầy các loại tiếp tục phát sinh gây hại. Theo dự báo, mặt độ rầy tiếp tục gia tăng đến cuối tháng 5. Huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh, kết hợp nhiều biện pháp diệt chuột bảo vệ lúa xuân cuối vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm hay trong chỉ đạo và bảo vệ sản xuất đồng thời tham quan thực tế các mô hình sản xuất, khảo nghiệm lúa xuân tại xã Đồng Tiến và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed.

4 tháng, tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 77.000 tấn

Từ đầu năm đến nay, các hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản tiếp tục phát triển ổn định và đạt kết quả tích cực. Các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung chăm sóc các đối tượng nuôi và tiến hành thu hoạch đối tượng nuôi đạt kích cỡ thương phẩm. Tổng sản lượng thủy hải sản ước đạt 77.030 tấn (tăng 7,3% so với cùng kỳ), trong đó sản lượng nuôi trồng ước đạt 45.144 tấn (tăng 7,4% so với cùng kỳ); sản lượng khai thác ước đạt 31.886 tấn (tăng 7,3% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, công tác sản xuất giống và hoạt động nuôi cá lồng tiếp tục phát triển ổn định với sản lượng giống sản xuất tới nay đạt 59 triệu con và 536 lồng cá tương đương thể tích 58.863m³.

THANH HUYỀN

THÁI THUY

100% trường học có tủ thuốc thiết yếu

Trên địa bàn huyện Thái Thụy có 48 trường mầm non, 27 trường tiểu học, 28 trường THCS, 21 trường trung học và THPT, 6 trường THPT. Tất cả các trường đều có ban chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định và có báo cáo công tác y tế hàng năm đồng thời có tủ thuốc thiết yếu và có đủ trang thiết bị sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

Năm học 2018 - 2019, 100% các trường tiểu học, THCS, tiểu học và THCS, 33,3% trường THPT trên địa bàn huyện thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Số học sinh được khám, tư vấn về điều trị và phòng bệnh đạt cao, trong đó khám học sinh các trường mầm non đạt 98,9%; tiểu học đạt 99,7%; tiểu học và THCS đạt 99,7%; THPT đạt 99,7%.

HA DUNG

Ra quân xử lý vi phạm về khai thác, kinh doanh cát, sỏi

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 1/5/2019 đến ngày 31/7/2019; lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tập trung kiểm tra, đấu tranh xử lý vi phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh cát, sỏi, xử lý hiện trường các trường hợp bao che, bảo kê hoặc can thiệp trong hoạt động này. Qua công tác kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản.

Sau 1 tuần ra quân, các lực lượng công an đã kiểm tra, phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh nhiều trường hợp vi phạm; trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt 2 trường hợp khai thác cát trái phép.

VŨ TIẾN

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) luôn được các cấp, các ngành quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng, qua đó góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Đinh Trọng Xá, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác TTPBGDPL, hàng năm, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến về vai trò, ý nghĩa của pháp luật đối với xã hội đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Trong ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) hàng năm, các sở, ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi và phổ biến pháp luật. Các huyện, thành phố tổ

Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của người dân

chức ngày Pháp luật một cách đồng bộ, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng. UBND các xã, phường, thị trấn đã chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật như: lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, tổ hòa giải... nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia; lồng ghép với các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới", "Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị"... Nhiều địa phương gắn thực hiện ngày Pháp luật với việc thực hiện Quyết định số 619 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, tiến hành xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện; quán triệt, phổ biến để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về

xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương...

Công tác TTPBGDPL trên địa bàn tỉnh đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức gần 40.000 cuộc tuyên truyền pháp luật, tổ chức hơn 1.000 cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Công tác TTPBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai thường xuyên, đã đăng tải, phát hàng nghìn tin, bài, phóng sự, tọa đàm về pháp luật. Các địa phương trong tỉnh đang duy trì và phát huy hiệu

quả hơn 2.000 tờ hòa giải ở cơ sở. Thông qua mô hình này, công hòa giải viên đã lồng ghép công tác TTPBGDPL giúp người dân nâng cao hiểu biết về Hiến pháp, pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các luật, pháp lệnh mới; chủ trương, chính sách lớn của tỉnh, của các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, các điều ước, công ước quốc tế mới được ký kết; các quy định về chính sách pháp luật du lịch xã hội quan tâm. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 và các văn bản có thể hóa Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật An ninh mạng...; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật gắn với các vấn đề mới trong quản lý nhà nước, nhất là vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm,

an toàn giao thông, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật... Tăng cường tuyên truyền, công đồng trực quan qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường, phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng.

Đồng chí Trần Ngọc Ánh, Trưởng phòng Tư pháp huyện Vũ Thư cho biết: Hàng năm, Phòng Tư pháp huyện chủ động tham mưu Hội đồng TTPBGDPL huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị của huyện triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và địa bàn. Các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân theo hướng tăng cường đối thoại, giải đáp những yêu cầu từ phía người dân, tuyên truyền



Tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hội nghị, hội thảo. Phòng Tư pháp huyện đơn vị của huyện triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và địa bàn. Các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân theo hướng tăng cường đối thoại, giải đáp những yêu cầu từ phía người dân, tuyên truyền

Theo ông Đinh Trọng Xá, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác TTPBGDPL, thời gian tới, các sở, ngành, các huyện, thành phố cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật theo hướng đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu thực tế ở mỗi đơn vị, địa phương.

NGUYỄN TÙNG